

Anh hùng thời chiến, sức sống mới thời đổi mới

Vọng Lỗ, Vũ Hạ, Đại Điền - những cái tên quen thuộc gắn với các phong trào cách mạng của nhân dân tổng Phụ Dục thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Vọng Lỗ, Vũ Hạ, Đại Điền là 3 thôn thuộc xã An Vũ hiện nay. Ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Vũ. Trước đó, ngày 30/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký quyết định công nhận An Vũ là xã đạt chuẩn nông thôn mới.



Điên mạo nông thôn xã An Vũ (Quỳnh Phụ).

Từ anh hùng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp...

Năm nay đã 94 tuổi, chân chậm, mắt không còn tinh anh nhưng khi được hỏi về những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp, ông Lê Quang Oánh, cán bộ tiền khởi nghĩa ở thôn Vọng Lỗ trở nên hào hứng, sôi nổi như sống lại những năm tháng khó khăn mà hào hùng. Ông kể: Người dân Vọng Lỗ, Vũ Hạ, Đại Điền vốn sớm giác ngộ với phong trào cách mạng bởi ngay từ những năm 1930 ở quê hương Vọng Lỗ đã có ông Nguyễn Mạnh Hồng (tức Nguyễn Đức Nguyên), người đảng viên cộng sản đầu tiên của xã An Vũ xuất thân trong một nhà nho, từng đi làm việc ở đồn điền cao su Phú Riềng, gia nhập Đông Dương cộng sản đảng và trở về truyền bá phong trào cách

mạng ở quê hương. Do tích cực truyền bá, giác ngộ những thanh niên yêu nước, năm 1937, tại miếu Sồ (thôn Vọng Lỗ) ông đã tổ chức họp, kết nạp được 4 đảng viên và thành lập Chi bộ đảng Vọng Lỗ (tiền thân của Chi bộ đảng Phụ Dục). Từ đó, phong trào cách mạng của Vọng Lỗ ngày càng lan truyền mạnh mẽ sang các thôn, làng. Chi bộ đảng Phụ Dục tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng đấu tranh chống đế quốc, thực dân phong kiến, đòi quyền dân sinh, dân chủ, tổ chức thành lập các hội đoàn hợp pháp nhằm tập hợp lực lượng để đấu tranh như hội hiếu, hội tương tế, ái quốc, hội thợ cày, thợ gặt... Năm 1938 - 1939, Chi bộ lãnh đạo xúc tiến thành lập các đoàn thể cứu quốc như đoàn thanh niên cứu quốc, hội phụ nữ cứu quốc thu hút các lực lượng thanh niên, phụ nữ tham

gia các hoạt động vì dân nghèo. Bên cạnh đó, Chi bộ tổ chức cài cắm người của ta vào lực lượng bảo an vũ dũng của địch làm nòng cốt để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ các cuộc hội họp, mít tinh của quần chúng, làm hậu thuẫn cho các cuộc đấu tranh ở địa phương. Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đảng Phụ Dục, đảng viên, hội viên các đoàn hội, quần chúng nhân dân tập hợp chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. 1 giờ ngày 20/8/1945, đoàn quân kéo về huyện lỵ Phụ Dục giành chính quyền về tay nhân dân.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân An Vũ hằng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới và sẵn sàng cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, An Vũ có 108 người

hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Vũ.

...đến xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại An Vũ chính thức được khởi động từ năm 2011. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Cũng như nhiều địa phương khác, khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình là nền kinh tế của xã chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chất lượng, hiệu quả sản xuất chưa cao, cơ sở hạ tầng tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Song thuận lợi của địa phương là có đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn luôn đoàn kết, tích cực trong công việc; chương trình xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng tình cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Sau khi họp, bàn bạc, phân tích những thuận lợi, khó khăn, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết về chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; HĐND xã ban hành nghị quyết phê chuẩn quy

hoạch xây dựng nông thôn mới; UBND xã, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cũng lập đề án với những lộ trình cụ thể về việc xây dựng nông thôn mới. Quan điểm của xã là ưu tiên cho sản xuất trước, làm từ đồng về đến làng vì vậy trung tâm dồn đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch giao thông thủy lợi nội đồng, quy hoạch vùng sản xuất, tiếp theo mới đến lập kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất các công trình công cộng. Để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện đồng thời nhận được nhiều sự góp ý, hiến kế, hiến công, hiến của của cán bộ, nhân dân, cùng với tập trung chỉ đạo tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng việc công khai, dân chủ các chương trình, kế hoạch, quy hoạch đến cán bộ, nhân dân. Ví dụ như sau khi hoàn thành xây dựng bộ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết nông nghiệp, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và điểm dân cư, quy hoạch chi tiết hệ thống thủy lợi, xã thực hiện công khai trưng bày các bản dự thảo quy hoạch tại UBND xã, các nhà văn hóa thôn, tuyên truyền tại các hội nghị để cán bộ, nhân dân đóng góp ý kiến. Sau khi không còn ý kiến mới đưa vào triển khai thực hiện. Vì vậy, trong thời gian ngắn An Vũ đã hoàn thành vận động nhân dân hiến 124.960m² đất nông nghiệp; 3.264m² đất ở; đóng góp, ủng hộ bằng tiền và ngày công hơn 8,6 tỷ đồng để hoàn thành các

tiêu chí quan trọng như quy hoạch, giao thông, thủy lợi. Công tác phát triển sản xuất ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân là công tác được xã đặc biệt coi trọng nhằm thực hiện cuộc cách mạng trong sản xuất. Ông Phạm Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã lấy đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật làm tiền đề kích cầu phát triển ngành nghề, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất các lĩnh vực. Việc đào tạo nghề được xã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị như Trường Cao đẳng Thủy sản Trung ương, Trường Trung cấp Nông nghiệp, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện tổ chức cho nhân dân tham gia. Giai đoạn 2010 - 2016, xã đã tổ chức được 217 lớp tập huấn, đào tạo nghề cho gần 22.000 lượt người, chủ yếu là nghề may, sửa chữa máy nông nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây nông nghiệp... Từ các lớp tập huấn, đào tạo nghề, nhân dân được nâng cao kiến thức về sản xuất, tay nghề, vì thế số lượng người có việc làm, hiệu quả sản xuất tăng cao. Hết năm 2016, toàn xã có hơn 4.000 lao động từ 15 tuổi trở lên (chiếm 66,64% dân số xã), trong đó có 99,7% lao động có việc làm thường xuyên. Thu nhập bình quân đầu người từ 20,4 triệu đồng năm 2012 tăng lên 34,54 triệu đồng năm 2016; số hộ nghèo trong xã giảm từ 202 hộ năm 2012 xuống

còn 33 hộ (1,48%) năm 2016. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động tổng nguồn lực (bao gồm cả tài sản, công sức quy ra tiền) hơn 55,6 tỷ đồng, trong đó nguồn lực trong nhân dân chiếm 42,01%; doanh nghiệp đầu tư 11,86%. Với những nỗ lực không ngừng, hết năm 2016 An Vũ đã hoàn thành 18 tiêu chí (không có tiêu chí chợ nông thôn), được thẩm định, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giữa năm 2017. Ông Phạm Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Mặc dù đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế tăng trưởng sau các năm, đời sống nhân dân có nhiều đổi thay song địa phương vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là nền sản xuất chưa thực sự hiện đại, đồng bộ, các vấn đề về môi trường chưa được giải quyết triệt để, nếp sống văn hóa trong nhân dân còn một số hạn chế, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Vì vậy, trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm cấp ủy, chính quyền và nhân dân tập trung thực hiện là tạo điều kiện thúc đẩy mở rộng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn, tạo cơ hội việc làm cho nhân dân địa phương; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng các ngành học; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân; tập trung bảo đảm an ninh trật tự... bảo đảm cho sự phát triển bền vững của địa phương.

TRẦN HƯƠNG - TRỊNH CƯỜNG



Nghề dệt chiếu cói mang lại thu nhập cao cho người dân An Vũ (Quỳnh Phụ).



Học sinh Trường THCS An Vũ (Quỳnh Phụ).

Chung sức xây dựng quê hương An Vũ ngày càng giàu mạnh

Đúng dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Vũ (Quỳnh Phụ) vui mừng, phấn khởi tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phóng viên Báo Thái Bình ghi nhận ý kiến của các thế hệ cán bộ, nhân dân địa phương nhân sự kiện trọng đại của địa phương.

Ông Lê Quang Oánh, cán bộ tiền khởi nghĩa, thôn Vọng Lỗ, xã An Vũ



Trải qua nhiều thời kỳ, chúng tôi luôn tự hào về mảnh đất, về truyền thống quê hương bởi An Vũ chính là cái nôi ra đời của Đảng bộ Phụ Dục. Nhân dân An Vũ sớm giác ngộ và có tinh thần cách mạng triệt để. Ngay từ trước Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đảng, nhân dân An Vũ không phân biệt già trẻ, gái trai đều tích cực tham gia các hoạt động cách mạng, đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Qua các thời kỳ từ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ... đến giai đoạn hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đều phát huy tốt truyền thống cách mạng của quê hương trong các phong trào thi đua bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Các thế hệ cán bộ, đảng viên lão thành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, lãnh đạo chính quyền, nhân dân giành nhiều thắng lợi. Các thế hệ sau đã phát huy tốt truyền

thống của các thế hệ đi trước. Hiện nay, kinh tế - xã hội của địa phương có sự phát triển khá, đời sống nhân dân tăng cao, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới. Song với đặc điểm địa lý tiếp giáp cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh, giao thương thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, đây là thuận lợi cũng là khó khăn đối với địa phương, vì vậy, song song với phát triển kinh tế - xã hội, trong quá trình lãnh đạo đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền phải quan tâm hơn nữa đến công tác an ninh trật tự để đưa An Vũ luôn là địa phương phát triển vững mạnh toàn diện.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã An Vũ



Trong không khí của những ngày mùa thu lịch sử, đúng dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Vũ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, niềm vui mừng, phấn khởi như càng tăng lên trong lòng

mỗi cán bộ, người dân địa phương. Được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp là do các thế hệ cán bộ tiên bối, thế hệ những người con quê hương đã không tiếc máu xương hy sinh, chịu mọi gian khổ, khó khăn xây đắp nên. Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Vũ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn cùng với nhân dân các địa phương trong huyện, trong tỉnh thực hiện cuộc cách mạng mới, cuộc cách mạng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. An Vũ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo thôn xóm thực sự mang sức sống mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Luôn ghi nhớ, biết ơn sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Vũ nguyện không ngừng đoàn kết, chung sức phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Ông Trần Thế Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Vũ



Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, chúng tôi xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, một cuộc cách mạng giúp thay đổi diện mạo và đời sống người dân địa phương. Ủy ban MTTQ xã đã tích cực phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp công, góp của xây dựng nông thôn mới. Phát huy hiệu quả những hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, huyện, mỗi người dân An Vũ bằng những việc làm cụ thể đã chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền vượt qua khó khăn đưa quê hương hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, những đổi thay không chỉ thể hiện bằng diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày mà hơn thế đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương được nâng lên rõ rệt. Mỗi người dân An Vũ luôn quyết tâm giữ vững, củng cố và phát huy những thành quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Quỳnh Phụ sớm trở thành huyện nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Việt, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)



Là người con xa quê, tôi rất vinh dự và tự hào khi biết tin xã An Vũ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp và quyết định công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Đây là dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử địa phương, khẳng định sự hy sinh, đóng góp công sức to lớn của các thế hệ đi trước, sự cống hiến sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến của toàn thể nhân dân cùng quyết tâm to lớn không ngừng nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Vũ trong những năm qua. Từ một xã thuần nông, dưới ánh sáng công cuộc đổi mới của Đảng soi đường, An Vũ đã vượt khó đi lên, xây dựng thành công nông thôn mới. Dù ở xa nhưng chúng tôi luôn hướng về quê hương, đóng góp một phần vật chất, tinh thần nhỏ bé chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Xin gửi trọn niềm tin vào cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân sẽ vững tay lái đưa con thuyền sự nghiệp phát triển xã nhà đến bến bờ vinh quang.

Cháu Phạm Quỳnh Anh, học sinh Trường THCS An Vũ



Chúng cháu rất vinh dự và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương An Vũ anh hùng, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trước sự hy sinh không tiếc máu xương của các thế hệ đi trước để chúng cháu được tận hưởng những thành quả của hòa bình, hạnh phúc ngày hôm nay, chúng cháu nguyện sẽ cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ để chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.